

### บาท/ดอลลาร์แข็งค่า หลังดอลลาร์อ่อนเมื่อเทียบกับหลายสกุลเงิน

\*บาท/ดอลลาร์ช่วงเช้าแข็งค่าจากช่วงท้ายตลาดเมื่อวันศุกร์ หลังดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับหลายสกุลเงิน ทำให้นักลงทุนคาดว่า เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าในวันนี้

\*ยูโรแข็งค่าและระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 11 เดือน เมื่อเทียบกับเยน และปรับตัวแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ตลาดค่อนข้างแน่ใจว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)จะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้

\*ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) อาจจะปรับลดการประเมินภาวะเศรษฐกิจในการประชุมวันพุธนี้ และอาจจะพิจารณาหาวิธีการมากขึ้นเพื่อช่วยเศรษฐกิจฟื้นตัวจากเหตุแผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิถล่มในเดือนที่แล้ว ซึ่งอาจจะถ่วงเยนลง

\*การจ้างงานในสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่ง ไม่เพียงพอที่จะหนุนดอลลาร์ขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรในวันศุกร์ และดอลลาร์อาจร่วงลงอีก

\*แต่รายงานการจ้างงานที่บ่งชี้ว่า อัตราการว่างงานลดลงสู่ 8.8% ในเดือนที่ผ่านมาหนุนดอลลาร์ขึ้นเหนือ 84 เยน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 6 เดือน ขณะที่เทรดเดอร์คาดว่าอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นจะยังคงอยู่ที่ระดับต่ำ เป็นประวัติการณ

\*อย่างไรก็ตาม นายวิลเลียม ดัตลีย์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สกัดกั้นการทะยานขึ้นของดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโร เมื่อเขาระบุว่า เขาไม่เห็นเหตุผลที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย แม้ข้อมูลการจ้างงานออกมาแข็งแกร่ง

\*09.15 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.23/25 จาก 30.27/32 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 30.22/33 จาก 30.28/31 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 84.14/18 จาก 84.04 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4226/28 จาก 1.4228 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"เงินบาทเช้านี้เปิดมาแข็งค่าจากวันศุกร์ เพราะดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักต่างๆ ขณะที่แรงซื้อดอลลาร์ในช่วงปลายเดือน(มี.ค.)ที่ช่วยพยุงดอลลาร์ไว้ก็หมดลง แล้ววันนี้ลูกค้าและนักลงทุนคาดว่า บาทน่าจะแข็งค่า ทำให้มีแรงขายดอลลาร์ต่อเนื่อง" ดีลเลอร์ กล่าว

ดีลเลอร์ คาดว่า วันนี้ บาท/ดอลลาร์ น่าจะเคลื่อนไหวในช่วง 30.20-30.30

Source: Bisnews

**\*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร  
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้